

KỶ HỢP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình dự phiên họp.

Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Luật có 10 chương, 86 điều, quy định về quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp tại hội trường thảo luận về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi). Tham gia thảo luận, các đại biểu thể hiện nhất trí cao với dự thảo Luật Lưu trữ là cần thiết để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, khắc phục kịp thời bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác lưu

trữ hiện nay, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử. Với mục tiêu phát triển lưu trữ tư nhân, Nhà nước có những chính sách công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền sở hữu, quyền sử hữu trí tuệ đối với tài liệu lưu trữ tư nhân, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động lưu trữ. Ngoài ra, các đại biểu đã tham gia góp ý vào các nội dung cụ thể như: phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ thuộc phòng lưu trữ quốc gia Việt Nam, thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ thuộc các ngành quốc phòng, công an, ngoại giao; lưu trữ tài liệu điện tử và tài liệu số; hoạt động lưu trữ tư và hoạt động dịch vụ lưu trữ...

TỶ LỆ BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến kết quả, đặc biệt là nguyên nhân dẫn đến việc phát triển người tham gia bảo hiểm chưa đạt chỉ tiêu giao, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân thấp, xử lý nợ đọng bảo hiểm; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm, nhất là BHYT trong thời gian tới.

Đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị ngành BHXH bổ

sung thông tin cụ thể hoàn thiện báo cáo; xác định rõ nguyên nhân cơ bản dẫn đến chưa đạt một số chỉ tiêu giao để có giải pháp khắc phục; chủ trì đề xuất, phối hợp với một số ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho một số nhóm đối tượng; tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm các quy định về chính sách bảo hiểm.

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

của nhân dân trên địa bàn thành phố. Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục đạt kết quả tốt; các dự án trọng điểm được ưu tiên nguồn lực và tập trung chỉ đạo quyết liệt; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm đầu cả nước. Khu kinh tế Thái Bình đã khẳng định được vai trò là trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Trong năm 2023 đã có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp có tiềm năng tài chính, uy tín, thương hiệu đầu tư vào Khu kinh tế, góp phần tạo sự phát triển mạnh mẽ trong thu hút đầu tư của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo toàn diện, an sinh xã hội được bảo đảm. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan nhà nước được tăng cường. Công tác tiếp dân,

giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì, tập trung vào các vụ việc phức tạp, kéo dài. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ thêm một số kết quả tỉnh đã đạt được trong năm 2023, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2024. Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận, cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh: Báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm

2023, dự kiến kế hoạch năm 2024; báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; báo cáo về việc giao biên chế công chức, biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và định suất hợp đồng lao động hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2024 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh; tờ trình về chủ trương tiếp nhận dự án đầu tư nhà máy sản xuất rượu Soju tại Việt Nam của Công ty HiteJinro SG Pte.Ltd tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 3, Điều 5 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa

bản tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh. Các đại biểu cơ bản đồng ý nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2023, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, giải quyết các vướng mắc để tiếp tục duy trì phát triển kinh tế - xã hội trên Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa

cụ thể. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành phải nhìn nhận thẳng thắn vấn đề, đánh giá đúng mức, qua đó thấy được điểm mạnh, điểm yếu, từ đó có giải pháp cụ thể, hiệu quả. Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí nhấn mạnh cần sự thay đổi, quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện. Cần vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm hơn, theo đuổi đến tận cùng vấn đề; có phương pháp làm việc khoa học hơn, đề cao sự phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt hơn.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ đã thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

TẬP TRUNG THẢO GIỜ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

thảo giờ khó khăn, vướng mắc. Nhờ vậy, kinh tế của tỉnh vẫn phát triển ổn định, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (trong 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 12 chỉ tiêu đạt kế hoạch). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bằng 1,5 lần mức bình quân của cả nước. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt hiệu quả cao với nhiều sự kiện, hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại được tổ chức thành công; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI phát triển vượt bậc so với những năm trước, là năm đầu tiên thu hút vốn FDI đạt trên 1 tỷ USD. Các dự án trọng điểm và một số dự án phát triển nhà ở, đô thị được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công duy trì trong top đầu cả nước. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới duy trì ở mức cao, là năm thứ hai liên tiếp vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, vừa đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa phục

vụ tốt đời sống nhân dân. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện đồng bộ và có nhiều đổi mới. Việc quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và nắm tình hình dư luận xã hội, định hướng thông tin được thực hiện kịp thời, thường xuyên. Việc xây dựng mô hình chỉ bộ trước, là năm đầu tiên thu hút vốn FDI đạt trên 1 tỷ USD. Các dự án trọng điểm và một số dự án phát triển nhà ở, đô thị được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công duy trì trong top đầu cả nước. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới duy trì ở mức cao, là năm thứ hai liên tiếp vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, vừa đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa phục

chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ngoài ra, các đại biểu tập trung thảo luận, đi sâu phân tích, làm rõ thêm một số kết quả đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém và đề xuất các hướng triển khai khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao ý kiến thảo luận của các đại biểu đồng thời khẳng định lại một số kết quả nổi bật tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, công đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; mặc dù chưa được như kỳ vọng song trong hoàn cảnh khó khăn nhưng kết quả đạt được là rất đáng phấn khởi, là động lực để tỉnh tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: Chất lượng hoạt

động của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo chưa bảo đảm, có địa phương tiềm ẩn vấn đề bất ổn cần phải được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một cách thực chất trong thời gian tới. Tăng trưởng kinh tế mặc dù đạt kết quả khá nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra; một số chỉ tiêu khác cũng chưa đạt. Nhiều vấn đề tồn tại từ lâu chưa được giải quyết dứt điểm; một số địa phương vẫn còn để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng... việc xử lý chưa kịp thời, thiếu kiên quyết. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số cấp chính quyền chưa cao, vẫn còn tình trạng gây khó khăn với doanh nghiệp và người dân; công tác tham mưu tuy có nhiều cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu... Đồng chí yêu cầu từ nay đến cuối năm cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2023, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách và giải quyết các vấn đề tồn đọng, các nhu cầu, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Dự báo tình hình năm 2024 sẽ tiếp tục còn rất nhiều khó khăn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành đánh giá đúng tình hình, để ra

các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hữu hiệu, phù hợp, kịp thời. Để đạt được kết quả cao trước hết đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu, từ các công chức lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố đến cơ sở. Mọi cấp, mọi ngành phải thấy được trách nhiệm của mình trước các mục tiêu, nhiệm vụ chung hết sức nặng nề của năm 2024 cũng như năm cuối nhiệm kỳ; đồng thời, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Các cấp ủy đảng phải sát sao, đề ra chủ trương, biện pháp đúng, trúng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Chính quyền các cấp đề ra nhiệm vụ, giải pháp và phải kiên trì, quyết tâm, quyết liệt theo đuổi đến cùng đến khi có kết quả. Tiếp tục tập trung tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, đồng thời tăng dụng tối các cơ hội để bứt phá vươn lên. Bên cạnh đó, cần phải giữ được sự đoàn kết, thống nhất cao trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong thực thi nhiệm vụ.

DAY THÊM, HỌC THÊM VẤN ĐỀ CŨ CẦN GIẢI PHÁP MỚI

(Tiếp theo và hết)

KỶ 2: CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TỪ GỐC

Sau gần 40 năm cải cách giáo dục (từ năm 1986), việc dạy thêm, học thêm đã trở thành vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Để dạy thêm, học thêm phát triển lành mạnh và đúng ý nghĩa thì yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là sự tự nguyện hoàn toàn từ yêu cầu chính đáng của người học.



Trường Tiểu học, THCS và THPT Quách Đình Bảo tổ chức cho học sinh học đi đôi với hành.

Phân cấp rõ ràng

Dạy thêm, học thêm ở các cấp học phổ thông là nhu cầu có thật. Nhưng làm sao để hoạt động này không trở thành vấn

đề tiêu cực lại là điều đáng bàn. Tại Thái Bình, để tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm trái quy định, ngành giáo dục và các địa phương đã được phân cấp quản lý cụ

thể, rõ ràng. Trong đó, dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020 và các quy định khác theo pháp luật.

Trường hợp thành lập doanh nghiệp thực hiện trong lĩnh vực giáo dục cần đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Các cá nhân có nhu cầu dạy thêm phải ký hợp đồng với các doanh nghiệp kinh doanh về hoạt động dạy thêm, học thêm, thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy của mình theo hợp đồng. Cùng với đó, tỉnh giao trách nhiệm cụ thể đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thủ trường các cơ sở giáo dục. Trong đó, phòng giáo dục và đào tạo tham mưu UBND huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn; thủ trường các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm quản lý việc dạy thêm, học thêm.

Ông Phạm Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kịp thời chấn chỉnh các sai phạm của cán bộ, giáo viên trong dạy thêm, học thêm, đặc biệt không để xảy ra tình trạng giáo viên ép buộc học sinh học thêm; dạy thêm cho học sinh của mình đang trực tiếp dạy trên lớp chính khóa chưa được hiệu trưởng xem xét đồng ý; xử lý nghiêm những giáo viên dạy thêm trái quy định. Nhờ phân cấp quản lý rõ ràng, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân nên trong thời gian vừa qua nhìn chung các trường học trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm, bảo đảm đúng quy trình và các loại hồ sơ theo quy định.

Tại thành phố Thái Bình, việc quản lý dạy thêm, học thêm đã được phân cấp cụ thể cho từng đơn vị. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Chúng tôi công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh trực tiếp của phụ huynh cũng như người dân.

Đồng thời, trực tiếp kiểm tra hoặc phối hợp với các phòng, ban kiểm tra liên ngành, đột xuất các nhà trường. Các đợt kiểm tra của Phòng mỗi tháng 2 - 3 đợt, mỗi đợt 3 - 5 ngày. Cùng với đó, phát phiếu hỏi trắc nghiệm cho học sinh tại trường hoặc kiểm tra đột xuất tại nhà giáo viên vào các khung thời gian 16 giờ 40 phút - 17 giờ 15 phút, 18 giờ 30 phút - 19 giờ 15 phút, mỗi lần kiểm tra 2 - 3 địa điểm. Hàng tháng, Phòng giao cán bộ quản lý các cấp học thông báo các đơn vị, cá nhân vi phạm và chấn chỉnh toàn ngành việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm. Phối hợp với UBND phường, xã kiểm tra hoạt động của một số trường tâm tiếng Anh, tin học. Đối với một số trung tâm cho giáo viên tiểu học thuê địa điểm để dạy văn hóa, UBND thành phố đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh kịp thời các trung tâm trên.

Tập theo chiều hướng tích cực, đồng viên, khích lệ để con mình ngày càng tiến bộ hơn.

Cùng chung quan điểm, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Kha, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh chia sẻ: Chúng ta phải thực hiện theo đúng quy định đó là không được dạy thêm ở cấp tiểu học. Đối với cấp THCS, THPT, các bậc phụ huynh và học sinh thường tin nhiệm và có nhu cầu chính đáng xin học các thầy cô giáo có chuyên môn tốt cũng như có năng lực, phẩm chất để dạy thêm các em. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc và bảo đảm tính bền vững, hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, trái quy định, cần phải có giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bà Bùi Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Xuân (thành phố Thái Bình) cho rằng, siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm trái quy định là đúng, tuy nhiên phải thấy rằng việc học thêm là nhu cầu chính đáng của học sinh và các bậc phụ huynh có thêm thu nhập, nhu cầu học thêm của học sinh là rất lớn, nhất là những em lớp 8, lớp 9 muốn ôn luyện thêm kiến thức để thi vào các trường THPT. Việc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn số 115 là một hướng mở để đáp ứng nguyện vọng được học thêm, tích lũy kiến thức của học sinh.

Tạo sự đồng thuận để nói không với dạy thêm, học thêm tràn lan

Hiện nay, chương trình GDPT 2018 đang được áp dụng ở các khối lớp: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11. Học chương trình mới, cha mẹ không thể dạy con học ở nhà nên đã đẩy tâm lý không yên tâm của phụ huynh lên một bậc khiến tình trạng dạy thêm, học thêm ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta nên tìm hiểu và nhìn nhận một cách thực tế bởi chương trình hướng đến phát triển năng lực học sinh, kiến thức sách giáo khoa bảo đảm cơ bản vừa đủ, dạy các em cách học và học

đồng thời, trực tiếp kiểm tra hoặc phối hợp với các phòng, ban kiểm tra liên ngành, đột xuất các nhà trường. Các đợt kiểm tra của Phòng mỗi tháng 2 - 3 đợt, mỗi đợt 3 - 5 ngày. Cùng với đó, phát phiếu hỏi trắc nghiệm cho học sinh tại trường hoặc kiểm tra đột xuất tại nhà giáo viên vào các khung thời gian 16 giờ 40 phút - 17 giờ 15 phút, 18 giờ 30 phút - 19 giờ 15 phút, mỗi lần kiểm tra 2 - 3 địa điểm. Hàng tháng, Phòng giao cán bộ quản lý các cấp học thông báo các đơn vị, cá nhân vi phạm và chấn chỉnh toàn ngành việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm. Phối hợp với UBND phường, xã kiểm tra hoạt động của một số trường tâm tiếng Anh, tin học. Đối với một số trung tâm cho giáo viên tiểu học thuê địa điểm để dạy văn hóa, UBND thành phố đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh kịp thời các trung tâm trên.

Bản chất dạy thêm, học thêm là tốt, tuy nhiên trong quá trình thực hiện xuất hiện nhiều tiêu cực, nhức nhối, làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của người giáo viên, làm sút giảm lòng tin của nhân dân đối với ngành giáo dục. Do đó, dạy thêm, học thêm nhất định phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người học. Ông Vũ Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chia sẻ: Ngày nay, khối lượng kiến thức lớn khiến nhu cầu học thêm của người học tăng cao. Đây là nhu cầu chính đáng nếu như con em mình tự nguyện và học tập tiến bộ khi tham gia các lớp học thêm. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng cần thay đổi quan điểm và nói không với việc ép con em mình học thêm. Không nên tạo thêm sức ép cho con mà cần để các con nghĩ ngơi, vui chơi hoặc làm những gì mà con yêu thích. Mỗi tối, cha mẹ dành thời gian để trò chuyện về việc học

thông qua thực hành. Ngoài kiến thức phổ thông, cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho các em. Do vậy, mục tiêu khi thực hiện chương trình GDPT mới, học sinh không nhất thiết phải học thêm mà cái chính là cần thực hành thêm, trải nghiệm thêm qua các hoạt động ngoài giờ chính khóa được tổ chức ngay trong nhà trường. Để thực hiện được mục tiêu trên và hạn chế tối đa tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, trái quy định, ngành giáo dục cần sớm ban hành hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong việc liên kết với các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, trung tâm tiếng Anh để tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chị Phạm Thị Lan, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) mong muốn con mình sẽ được tham gia các lớp kỹ năng sống sau mỗi giờ học chính khóa để phát triển toàn diện. Việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nếu có cần thực hiện một cách trung thực, minh bạch và mong rằng các thầy cô giáo sẽ "đổi xử công bằng" giữa học sinh đi học thêm và học sinh không đi học thêm để các con được tiếp cận nền giáo dục nhân văn.

Số văn bản ban hành quy định về dạy thêm, học thêm không thể thống kê hết; các đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất được các ngành, địa phương thực hiện thường xuyên; xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm; tuy nhiên, tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định vẫn tái diễn sau những đợt chấn chỉnh. Do đó, kể cả khi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc thì quan trọng nhất vẫn là ý thức trách nhiệm của mỗi giáo viên và sự tự nguyện, đồng thuận của người học. Có như thế, việc dạy thêm, học thêm mới được thực hiện theo đúng quy định, từ đó tạo sự tin tưởng của nhân dân với ngành giáo dục.

DẶNG ANH